



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

1 เมษายน 2563



ประเด็นข่าว

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ประเด็นข่าวการดำเนินงาน สร.

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์เดลินิวส์, มติชน, ผจก.รายวัน, สวท., สำนักข่าวไทย, ทวีช่อง 9, prachachat, thansettakij, businesstoday, newtv)

-เสนอข่าว นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.สร. รับมอบรถยนต์โตโยต้า จากบ.โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จก. 40 คัน เพื่อใช้เป็นรถปฏิบัติการเคลื่อนที่ในการรับส่งบุคลากรและเจ้าหน้าที่กรมควบคุมโรค ที่ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด -19 จนกว่าจะเสร็จสิ้นภารกิจ พร้อมมอบข่าวสารจากโรงสีชุมชน 50 ต้น ก่อป้องกันเชื้อ 3,000 ชิ้น Face Shield 20,000 ชิ้น และมอบรถยนต์ 100 คัน รถกระบะ 150 คัน ให้กับ ก.มหาดไทย ในการควบคุมป้องกันโรคโควิด -19

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, ข่าวสด, ไทยโพสต์, บ้านเมือง, ผจก.รายวัน, โพสต์ทูเดย์, คมชัดลึก, กรุงเทพธุรกิจ, สยามรัฐ, ไทยรัฐ, แนวหน้า, เว็บไซต์สยามรัฐ,ไทยโพสต์, ผจก.รายวัน, กรมประชาสัมพันธ์, สำนักข่าวไทย, ไอเอ็นเอ็น

-เสนอข่าว นพ.ทวีศิลป์ วิชาญโยธิน โฆษก ศบค. แถลงว่า มีผู้ป่วยใหม่ 127 คน จาก 20 จังหวัด สูงสุดในกทม. 74 ราย ซึ่งการเว้นระยะห่างทางสังคมเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างมาก ส่วนกระแสข่าวชัตดาวน์กทม. ขณะนี้รัฐบาลใช้มาตรการเฉพาะบางจุดเท่านั้น ยังไม่มีประกาศหรือการสั่งการใดๆ เพิ่มเติมจากนายกฯ นอกจากนี้ นายกฯ ได้ขอบคุณประชาชนที่สร้างปรากฏการณ์ปรบมือให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขทั่วประเทศ และชื่นชมเพจจีเจียบเลียบด่วนที่โพสต์เตือนล่วงหน้าว่า วันที่ 1 เม.ย. ซึ่งเป็นวัน April Fool's Day ไม่ให้โกหกในเรื่องที่เกี่ยวกับโควิด -19 จะมีความผิด โทษจำคุก 5 ปี ปรับ 1 แสนบาท สำหรับการใช้จ่ายงบฯ กลางแก้ไขปัญหาโควิด-19 จะเพิ่มคำตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์ ทั้งค่าเสี่ยงภัย ค่าล่วงเวลาและการจัดสรรอุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยสร.รับไปดำเนินการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์และเตรียมรพ.สนาม

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, ไทยโพสต์, โพสต์ทูเดย์, บ้านเมือง, บางกอกโพสต์, ข่าวสด, แนวหน้า, ผจก.รายวัน, กรุงเทพธุรกิจ, คมชัดลึก, สยามรัฐ, เดลินิวส์, บางกอกทูเดย์) และ เว็บไซต์ (มติชน,เดลินิวส์,บ้านเมือง,ไทยรัฐ,ผจก.รายวัน,ข่าวสด,คมชัดลึก, โพสต์ทูเดย์, ไทยโพสต์, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, สำนักข่าวไทย, สวท., ไอเอ็นเอ็น, ทวีทุกช่อง, ntiontv, prachachat, sanook, thansettakij, nationweekend, bbc, js100, ntiontv, isranews, workpointnews, 77kaoded

-เสนอข่าว นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัด สร. ขอความร่วมมือประชาชนเรื่องการเว้นระยะห่างทางสังคมเพื่อลดจำนวนผู้ป่วยรายใหม่ โดยยอดผู้ติดเชื้อสะสม 1,651 ราย เสียชีวิตเพิ่มอีก 1 ราย ที่ จ.มหาสารคาม เป็นชายอายุ 48 ปี เป็นนักดนตรี มีประวัติเป็นโรคเบาหวาน มะเร็ง กลับบ้านได้แล้ว 215 ราย ยังรักษาตัวอยู่ในรพ. 1,299 ราย ในจำนวนนี้อาการหนัก 23 ราย ทุกรายใช้เครื่องช่วยหายใจ ได้ส่งหน้ากาก N 95 ให้รพ.ทุกสังกัดแล้วกว่า 1.8 แสนชิ้น และมีแผนจัดหาเพิ่ม 7 แสนชิ้น สำหรับอุปกรณ์ป้องกันและเวชภัณฑ์ที่ได้รับจากรัฐบาลเงิน ได้กระจายให้เขตสุขภาพ ประกอบด้วย หน้ากากอนามัย หน้ากาก ชุด PPE ส่วนที่ได้รับบริจาคจากมูลนิธิแจ๊ค หม่า และมูลนิธิอาลีบาบา ประกอบด้วย protective mask, face shield กว่า 5.5 แสนชิ้น และ protective suit 5 หมื่นชุด ได้จัดสรรให้สถาบันการแพทย์จักรีนฤเบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย รพ.ศิริราช และรพ.ใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ ขอความร่วมมือประชาชนใช้หน้ากากผ้า ส่วน N95 ขอให้บุคลากรทางการแพทย์ใช้เพื่อดูแลผู้ป่วย ประชาชนที่มีจิตศรัทธาบริจาคได้ที่รพ.ใกล้บ้าน หรือสร. โทร 02 590 2078-9 ขณะนี้มี 19 จังหวัดไม่พบผู้ป่วยเป็นเวลา 7-14 วัน ได้แก่ เพชรบูรณ์ ยโสธร ลพบุรี สุโขทัย กำแพงเพชร ชัยนาท ตราด นครนายก น่าน พังงา พิจิตร ระนอง ลำปาง สกลนคร บึงกาฬ สตูล สมุทรสงคราม อ่างทอง สิงห์บุรี นอกจากนี้ กรมการแพทย์ ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานต่างๆ ได้ปรับแนวทางทางการรักษาผู้ติดเชื้อ โดยผู้ติดเชื้อทุกรายต้องอยู่รพ.ในช่วงแรก 2-7 วัน เมื่ออาการปกติแล้วอาจดูแลต่อในรพ.หรือสถานที่ที่จัดไว้จนครบ 14 วัน หากหายดีแล้วและครบ 14 วัน สามารถกลับบ้าน/ไปทำงานได้ แต่ต้องใส่หน้ากากอนามัย รักษาระยะห่างจากผู้อื่น แยกรับประทานอาหารและของใช้จนครบ 1 เดือน สำหรับกลุ่มผู้ให้บริการส่งอาหารขอให้ผู้ประกอบการดูแลเรื่องการรักษาความสะอาดของอาหาร และ Social Distancing ของพนักงานส่งอาหาร หากพบการฝ่าฝืนอาจถูกสั่งปิดร้าน

-นพ.ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า การประเมินสถานการณ์ล่วงหน้า สร.จัดทำขึ้นเพื่อใช้เตรียมความพร้อมรองรับหากเกิดสถานการณ์เลวร้ายสุด โดยหวังให้มีการปรับเปลี่ยนมาทำงานที่บ้านเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้จำนวนผู้ติดเชื้อลดลง ส่วนกรณีที่มีบุคคลในกรมควบคุมโรคติดเชื้อโควิด-19 ยืนยันว่ามีการสอบสวนโรคอย่างตรงไปตรงมา คนที่เสี่ยงต้องถูกกักตัวเหมือนกับกรณีอื่นๆ

สื่อที่นำเสนอ : คมชัดลึก

-เสนอข่าว นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สร. เปิดเผยภายหลังประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ว่าที่ประชุมได้ให้ความสำคัญกับแผนงาน "รวมพลังพลเมืองตื่นรู้ ช่วยชาติสู้ภัยโควิด-19" ที่หน่วยงานภาคียุทธศาสตร์ด้านสุขภาพร่วมกันสนับสนุนชุมชนจัดทำธรรมนูญประชาชน เน้นปกป้องผู้สูงอายุ เด็กเล็ก ผู้ป่วยโรคเรื้อรังในชุมชน ขณะนี้ดำเนินการในหลายพื้นที่แล้ว สำหรับในกทม.จะนำร่องในบางชุมชนหรือบางเขต

ประเด็นข่าว

สื่อที่นำเสนอ : หนังสือพิมพ์สยามรัฐ, เว็บไซต์สำนักข่าวไทย, thaiquote

-เสนอข่าว นพ.ยงยศ ธรรมวุฒิ รองปลัด สธ. รับมอบมอบผลิตภัณฑ์เมล็ดธัญพืชเดลิ้นท์ มูลค่า 1 ล้านบาท จาก รองปลัด ก.แรงงาน ร่วมกับ คุณสรายุจิตร์ หวัง และคุณเจิง หวัง บริษัท ไบ ลี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่บุคลากรทางการแพทย์

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ js100

-เสนอข่าว นพ.อนุพงศ์ สุจริยากุล ผู้ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรค ระบุถึงกรณีชุดตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่สเปนปฏิเสธแต่ผ่านการรับรองในไทย ว่าปกติการทดสอบตามขั้นตอนต้องใช้เวลา 3 เดือน แต่ได้เปลี่ยนมาให้บริษัทคู่สัญญากรอกเอกสารรับรองแทน หากภายหลังพบว่าชุดตรวจไม่ได้มาตรฐานหรือไม่ตรงตามสัญญา ก็บอกเลิก ซึ่งจะมีย.ควบคุมอยู่ ส่วนกรณีทีม.จอห์น ฮอปกินส์ รายงานตัวเลขผู้ป่วยที่รักษาหายไม่ตรงกับไทยอาจเป็นเพราะช่วงเวลาที่รายงานไม่ตรงกัน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ brighttv

-เสนอข่าว องค์การเภสัชกรรม จัดซื้อยา ฟาวิพิราเวียร์ จากประเทศญี่ปุ่น 40,000 เม็ด มาถึงไทยเรียบร้อยแล้ว เตรียมจัดส่งให้ รพ.

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สำนักข่าวไทย, ไอเอ็นเอ็น

-เสนอข่าว นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวถึงการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ว่า มีทั้งการตรวจหาเชื้อไวรัส และการตรวจภูมิคุ้มกัน โดยการตรวจหาเชื้อไวรัส สามารถตรวจได้หลังจากได้รับเชื้อประมาณ 5 -7 วัน จึงเป็นวิธีที่ตรวจหาเชื้อได้เร็วที่สุด สำหรับการตรวจหาสารพันธุกรรมของไวรัสที่ใช้ในปัจจุบัน องค์การอนามัยโลกแนะนำวิธี Real-time RT PCR เนื่องจากมีความไว ความจำเพาะสูง ทราบผลภายใน 3 - 5 ชม. และสามารถตรวจจับเชื้อไวรัสปริมาณน้อยๆ ในรูปแบบของสารพันธุกรรม

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์เดลินิวส์

-เสนอข่าว กรมการแพทย์ เผย ทัศนแพทย์สภา ราชวิทยาลัยทัศนแพทย์แห่งประเทศไทย กรมการแพทย์ และ สธ. ได้มีการหารือ ขอให้งดบริการทัศนกรรมชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์จะเปลี่ยนแปลง โดยให้รักษาเฉพาะกรณีฉุกเฉิน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์

-เสนอข่าว นพ.เจษฎา ฉายคุณรัฐ ผู้ตรวจราชการสธ. เขตฯ 12 ตรวจเยี่ยมรพ.กัลยาณิวัฒนาการุณย์ ม.นราธิวาสราชนครินทร์ ซึ่งเป็นรพ.สนามที่ใช้รักษาผู้ป่วย COVID-19 ที่มีอาการไม่รุนแรง

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์คมชัดลึก, tmthailand

-เสนอข่าว นพ.ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค ชี้แจงกรณีมีข่าวผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในประเทศตุรกีส่วนใหญ่เกิดจากการใส่รองเท้าเข้าบ้าน ทำให้เชื้อแพร่กระจายภายในบ้านว่า ไม่น่าจะเป็นจริง เนื่องจากเชื้อเข้าร่างกายได้ 2 ทางหลัก คือ การหายใจเอาละอองฝอยน้ำลายที่มาจาก การคนตืดเชื้อไอจามเข้าไป และการสัมผัสสารคัดหลั่งของเชื้อ ส่วนการใส่รองเท้าเข้าบ้านอาจเป็นเพียงตัวกลางหนึ่งในการเอาเชื้อเข้าบ้าน แนะนำประชาชนหมั่นล้างมือบ่อยๆ เมื่อต้องจับสัมผัสสิ่งของ และหลีกเลี่ยงการนำมือไปสัมผัสที่ใบหน้าก่อนล้างมือ

สื่อที่นำเสนอ : สำนักข่าวไทย

-เสนอข่าว อย. พบบการโฆษณาผลิตภัณฑ์ Vsafe สูตรปราศจากแอลกอฮอล์ อ้างสรรพคุณสามารถกำจัดเชื้อโรค แบคทีเรีย ไวรัส และเชื้อรา และมีสารสำคัญที่สามารถกำจัดเชื้อโคโรนาไวรัสได้ ใช้ฉีดพ่นมือ ใบหน้า หน้ากาก พ่นตัวเด็ก อุปกรณ์ต่าง ๆ ปกป้องนาน 24 ชม. ขอเตือนว่า ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจัดแจ้งเป็นเครื่องสำอางประเภททำความสะอาดผิวกาย ใช้แล้วล้างออก แต่ภาพและข้อความที่โฆษณาทำให้ผู้บริโภคเข้าใจว่าเป็นผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกับกลุ่มเจลล้างมือแอลกอฮอล์ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดประเภทไม่ล้างออก ได้ดำเนินคดีกับผู้โฆษณาผลิตภัณฑ์ดังกล่าวแล้วฐานโฆษณาเครื่องสำอางที่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

สื่อที่นำเสนอ : มติชน

-เสนอข่าว นพ.สงกรานต์ ไหมชุม นพ.สจ.ยะลา ออกประกาศฉบับที่ 3 กรณีพบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในบุคลากรสาธารณสุข ว่า วันที่ 27 มี.ค. เจ้าหน้าที่สาธารณสุข รพ.สต.บ้านยะลา ติดเชื้อโควิด-19 รวม 1 ราย จากสามีที่สัมผัสผู้ป่วยจาก จ.สุราษฎร์ธานี และมีผู้ออกการนำส่งสัย 2 คน ขณะนี้ทั้ง 3 คนรักษาตัวในรพ.ยะลา อีก 5 คนให้กักตัวอยู่ที่บ้าน

ประเด็นผลกระทบ

1. รังเกียจบุคลากรทางการแพทย์

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ newtv

-เสนอข่าว บุคลากรการแพทย์โพสต์เฟซบุ๊กระบุว่า ถูกแม่ค้าไล่ออกจากร้าน ไม่ยอมขายอาหารให้กิน ถูกมองว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อโรค พร้อมแพร่เชื้อตลอดเวลา

2. สอบข้อเท็จจริงการอนุมัติ Rapid test

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.กรุงเทพธุรกิจ, มติชน, เว็บไซต์ไทยรัฐ, แนวหน้า, ผจก.รายวัน, inn, mcot, thebangkokinsight, nationweekend

-เสนอข่าว นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. ลงนามแต่งตั้งกก.สอบข้อเท็จจริง กรณี บ. เอ็มพี เมดกรุ๊ป จำกัด ที่ยื่นประเมินและ

ประเด็นข่าว

แจ้งขอยกเลิกใบอนุญาตการนำเข้า Rapid test สำหรับตรวจหาเชื้อชุดก่อโรค COVID-19 ยี่ห้อ Bioeasy ซึ่งผลิตโดย บ. Shenzhen Bioeasy Technology จก. ประเทศจีน กับอย. และผ่านการประเมินจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพราะรัฐบาลสเปนแถลงว่าใช้การไม่ได้ผล โดยจะทำหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงว่า Rapid test ได้มาตรฐาน การอนุมัตินำเข้าถูกต้องตามระเบียบและกฎหมายหรือไม่ และสามารถเรียกบุคคล หน่วยงานใด มาให้ถ้อยคำหรือหลักฐานต่าง ๆ มาพิจารณา และรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้รพ.สธ.พิจารณาและสั่งการต่อไป

สำหรับสิ่งของที่มีผู้มาบริจาคให้กับ สธ. ทั้งสินค้า เงิน และกรรมธรรม์ จะตั้งคกก.จัดสรรบริหารเวชภัณฑ์เหล่านี้เพื่อจัดกระจายไปหน่วยบริการของ สธ. และหน่วยบริการที่มีการร้องขอเข้ามาโดยเร็วที่สุด เบื้องต้นจะส่งผ่าน นพ.สสจ. โดยจะต้องตรวจสอบคุณภาพของที่ได้รับบริจาคก่อน หากคุณภาพไม่ดีจะต้องแจ้งผู้ให้นำมาบริจาค

3.รพ.ถูกห้ามโพสต์รับบริจาค

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์kapook

-เสนอข่าว รายการ เรื่องลับมาก (NO CENSOR) ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 14.10-14.50 น. ทางเนชั่นทีวี ช่อง 22 วันที่ 31 มี.ค. มี ดร. เสรี วงษ์มณฑา เป็นพิธีกร สัมภาษณ์ นายรณณรงค์ แก้วเพ็ชร กรณิ บุคลากรการแพทย์โพสต์ขอความช่วยเหลือบริจาคแต่ถูกสั่งลบโพสต์ โดยนายรณณรงค์ กล่าวว่า คงกลัวเสียหน้า ผอ.รพ.หลายคนบอกว่าขาดแต่โพสต์ไม่ได้ คิดว่าเร็ว ๆ นี้ต้องมีวิธีการแก้ไขปัญหา เชื่อว่ามีคนไทยหลายคนพร้อมบริจาค

4.เรียกร้องจัดระเบียบตลาดสด ตลาดนัด

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ไทยรัฐ

-เสนอข่าว เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพ ยื่นหนังสือถึงกรมอนามัย เรียกร้องให้เร่งออกมาตรการจัดระเบียบ ตลาดสด ตลาดนัด ลดความเสี่ยงการแพร่เชื้อไวรัส โควิด-19 และนำอ่างล้างมือแบบใช้เท้าเหยียบเปิดปิดน้ำมาสาธิต เพื่อผลักดันให้ทุกตลาดติดตั้งอ่างล้างมือที่สะดวกในการล้างมือทั้งก่อนและหลังเข้าตลาด

5.ผบ.เรือนจำนครนายกติดเชื้อโควิด-19

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ไทยรัฐ, isaranews, thansetthakij, kapook

-เสนอข่าว อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เผย ได้รับรายงานด่วนจาก นพ.บุญมี วิบูลย์จักร ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดนครนายก ว่าป่วยด้วยโรคปอดอักเสบ รักษาที่รพ.ในจังหวัดนครนายก และ 30 มี.ค. ผลการตรวจพบติดเชื้อโควิด-19 กำลังจะย้ายเข้ารับการรักษาในกทม. ทั้งนี้ นพ.บุญมีได้ลาพักก่อนและไม่ได้เข้าเรือนจำตั้งแต่ 27 มี.ค. เป็นต้นมา กรมฯ ได้มอบหมายให้นพ.วีระกิตติ์ หาญปริพรรณ์ รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ ประสานงาน สสจ. นครนายก และสคร.ที่ 4 เพื่อตรวจคัดกรองและเก็บตัวอย่างจากเจ้าหน้าที่และผู้ต้องขัง ขณะนี้มีผู้ต้องขังติดเชื้อภายในเรือนจำ/ทัณฑสถานทั่วประเทศเพียง 2 ราย และเจ้าหน้าที่ 1 ราย ซึ่งได้ย้ายออกไปพักรักษาตัวอยู่ในรพ.ภายนอกทั้งหมดแล้ว

6.ผู้ป่วยปกปิดข้อมูล

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ไทยรัฐ

-เสนอข่าว โซเชียลมีเดียได้แชร์โพสต์ของทันตแพทย์รายหนึ่ง ระบุว่า มีผู้ป่วยชายอาชีพช่างแท็กซี่ รับส่งผู้โดยสารไปกลับสนามมวย มาด้วยอาการปวดศีรษะ วัดอุณหภูมิได้ 36.6 องศา ปฏิเสธภาวะเสี่ยง แพทย์ส่งให้พบทันตแพทย์เพื่อถอนฟันเพราะเป็นหนอง หลังทันตแพทย์ถอนฟันให้ คนไข้ยอมรับว่าเพิ่งไปสนามมวยลุมพินีมา เพื่อนที่ไปด้วยกันถูกตำรวจตามมาทุกตัว หมดแล้วยกเว้นตนเอง ทันตแพทย์ให้นำตัวไปตรวจเชื้อโควิด วันต่อมาทราบผลเป็นบวก ทำให้ทันตแพทย์กลายเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงเพราะสัมผัสผู้ติดเชื้อโดยตรง ต้องกักตัวอยู่บ้าน

7.วัดปฏิเสธไม่รับศพผู้เสียชีวิตจากโรคโควิด-19

สื่อที่นำเสนอ : หนังสือพิมพ์ข่าวสด

-เสนอข่าว สำนักพระพุทธศาสนา มีหนังสือแจ้งรายละเอียดแนวทางปฏิบัติไปที่เจ้าคณะจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อให้แจ้งไปยังเจ้าอาวาสวัดทุกจังหวัดแล้ว พร้อมทั้งให้มีการประสาน อสม. มาให้ความรู้ด้วย นอกจากนี้ ขณะนี้พบว่าประชาชนใส่บาตรน้อยลง บางวัดไม่สามารถออกบิณฑบาตได้ขาดแคลนเครื่องอุปโภคบริโภค หลายวัดตั้งโรงทานเพื่อช่วยเหลือ เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ

8.จนท.สธ.ไม่ยอมไปตรวจหาเชื้อ

สื่อที่นำเสนอ : หนังสือพิมพ์สยามรัฐ

-เสนอข่าว นพ.ยงยศ ธรรมวุฒิ รองปลัด สธ. กล่าวถึงกรณีผอ.ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านทุจริต และนิติกร 2 ราย ลงพื้นที่รพ.สมุทรปราการเพื่อตรวจสอบกรณีทุจริต และได้พบกับ นพ.นำพล แดนพิพัฒน์ ผอ.รพ.สมุทรปราการ ซึ่งป่วยโควิด-19 ทำให้นิติกร 2 ราย ต้องเข้าระบบกักกันตนเอง 14 วัน แต่ผอ.ศปท. ไม่ยอมไปตรวจหาเชื้อและยังมีการไปทำงานปกติ ว่า ผอ.ศปท. และทีมงานอีก 2 คน ได้ตรวจหาเชื้อไวรัสที่สถาบันบำราศนราดูร ผลออกมาเป็นลบทั้งหมด และได้กักกันตนเองต่ออีก 7 วัน หลังจากที่ทราบผลว่าไม่มีการติดเชื้อ และเมื่อครบ 7 วัน สามารถมาทำงานได้ โดยใช้มาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม ทำงานอย่างระมัดระวังเป็นพิเศษ จนครบ 14 วัน

การดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ประเด็นข่าว

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน, ไทยโพสต์, ข่าวสด, เดลินิวส์, ผจก.รายวัน, mcot, isaranews, js100, thestandard

-เสนอข่าว นายกฯ จะประเมินผลหลังใช้พ.ร.ก.ฉุกเฉินทุกสัปดาห์ ถ้ายังจำเป็นจะประกาศต่อในเดือนที่ 2 และเดือนที่ 3 โดยมาตรการเข้มข้นขึ้นตามลำดับ และได้สั่งการให้กรมศุลกากร ยกเว้นภาษีอากรนำเข้าหน้ากากอนามัย เครื่องมือทางการแพทย์ อุปกรณ์ชุดตรวจหาไวรัสโควิด-19 ยาและเวชภัณฑ์ที่เกี่ยวกับการรักษาโควิด-19 และให้สธ.เร่งกระบวนการตรวจเพื่อรับรองมาตรฐานของอย.ภายใน 1 วัน และกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ภายใน 4 วัน ส่วน ก.คมนาคมให้พิจารณาลดการเคลื่อนย้ายของคนจำนวนมาก อาจต้องลดจำนวนเที่ยวลง และหากยังไม่สามารถควบคุมได้อาจต้องลดการให้บริการทั้งหมด

-ทำเนียบรัฐบาล ได้ปิดตึกสันติไมตรี ห้องทำงาน จนท.ศบค. 4 วัน หลังพบข้าราชการสธ.ติดเชื้อโควิด-19 เตรียมฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ ขอความร่วมมือบรรณาธิการข่าวแต่ละสำนักไม่ส่งผู้สื่อข่าวมาทำข่าวที่ทำเนียบรัฐบาล ให้ดึงสัญญาณจากช่อง NBT หรือเพจไทยคู่ฟ้า เพื่อความปลอดภัยของสื่อมวลชนและผู้มาปฏิบัติภารกิจที่ทำเนียบฯ สำหรับบริการแกร็บหรือไลน์แมน ต้องมีการตรวจสอบจากผู้ให้บริการ และอย่าไปแออัดที่ร้านค้า เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อไปสู่ผู้บริโภค

สื่อที่นำเสนอ : หนังสือพิมพ์ข่าวสด ,กรุงเทพธุรกิจ,เดลินิวส์ ,เว็บไซต์ข่าวสด

-เสนอข่าว ศ.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล แลลงผ่านไลฟ์ Mahidol Channel ว่า หลายมาตรการที่ออกโดยรัฐบาลและหน่วยงานต่างๆ ช่วยสถานการณ์ของไทยได้สำเร็จในระดับหนึ่ง จำนวนผู้ป่วยยังอยู่ในระดับใกล้เคียงกับศักยภาพระบบการดูแลรักษาพยาบาล แต่ยังมีความเสี่ยงขาดแคลนอุปกรณ์ต่างๆ ขอให้ประชาชนทุกคนอยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติอย่างจริงจัง

-ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก รพ.ศิริราชปิยะมหาราชากรุณย์ มีเตียงรองรับผู้ป่วยโรคโควิด-19 จำนวน 102 เตียง เพิ่มได้อีก 16-17 เตียง ขณะนี้มีผู้ป่วยอยู่ 70 คน อาการหนัก 6 คน หากคนไข้เพิ่มขึ้นอาจต้องขยายไปสู่มาตรการต่อไป

-กรณีประชาชนหวาดกลัวผู้เสียชีวิตด้วยโรคโควิด-19 จนหลายวัดประกาศไม่เผาศพให้ รศ.นพ.ทวี โชติพิทยสุนนท์ ที่ปรึกษากรมควบคุมโรคและกรมการแพทย์ กล่าวว่า เรื่องนี้ต้องเร่งทำความเข้าใจกับประชาชนในต่างจังหวัด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, ไทยรัฐ, สยามรัฐ, แนวหน้า, ข่าวสด, บ้านเมือง, เดลินิวส์, ผจก.รายวัน, เว็บไซต์คมชัดลึก, ข่าวหุ้น,บ้านเมือง, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, moneyandbanking, sanook, acnews, js100, tmn thailand, nationtv

-เสนอข่าว ผู้ว่าฯ นนทบุรี ประกาศห้ามออกจากบ้านตั้งแต่ 23.00 น. - 05.00 น. ยกเว้นผู้ขนส่งสินค้า ผู้ที่ต้องปฏิบัติงานใน ช่วงเวลาดังกล่าว หรือมีความจำเป็นเร่งด่วน ตั้งแต่ 31 มี.ค. 2563 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

-จ.แม่ฮ่องสอน ประกาศเคอร์ฟิวส์ ตั้งแต่ 22.00-04.00น.

-ก.มหาดไทย ชี้แจงกรณีมีข่าวเตรียมแจกหน้ากากอนามัย 1 ล้านชิ้นให้กับทุกจังหวัด ว่า มีแผนจัดสรรหน้ากากอนามัยทั้งหมดและ 76 จังหวัด โดยให้ผู้ว่าฯ นำไปจัดสรรให้กับกลุ่มเสี่ยง ดังนี้ 1.ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ใกล้ชิด/สัมผัสผู้ป่วย ในหมู่บ้าน/ชุมชน อาทิ อสม. 2.ผู้ปฏิบัติงานให้บริการประชาชน เช่น สำนักงานที่ดินจังหวัด/สาขา/ส่วนแยก สำนักทะเบียนอำเภอและท้องถื่น ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด สำนักงานขนส่งจังหวัด สำนักงานประกันสังคมจังหวัด และสำนักงานหนังสือเดินทาง 3.ผู้ปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยง เช่น พนักงานทำความสะอาดและเก็บขยะ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจุดตรวจ และ 4.ประชาชนกลุ่มเสี่ยง กลุ่มเปราะบาง ได้แก่ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย และผู้ที่มีโรคประจำตัว ไม่ได้แจกจ่ายให้กับประชาชนทั่วไป

-การรถไฟฯ ชี้แจงกรณีชายไทยเสียชีวิตบนรถไฟ ขบวน 37 ดีเซล 4528 ระหว่างวิ่งมาถึงสถานีทับสะแก มีประวัติกลับจากปากีสถาน ไม่มีอาการไข้ ผ่านการตรวจคัดกรองเข้าประเทศตามมาตรฐานของสธ. และมีใบรับรองสุขภาพ เจ้าหน้าที่ได้ประสานให้รพ.ทับสะแกมารับศพ และนำตัวอย่างส่งตรวจหาเชื้อโควิด -19 ที่รพ.สมุทรสาคร

-โฆษก สตม. ชี้แจงกรณีถูก ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวหาว่าไม่ส่งข้อมูลต่างชาติกลุ่มเสี่ยงโควิดให้ สธ. ยืนยันทำงานประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาตลอด และส่งไปแล้วกว่า 6 ล้านคน

-ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ตรวจพบคนไทย 19 คนที่บินกลับจากร่วมพิธีทางศาสนาที่อินโดนีเซียมีอาการป่วย นำส่งรักษาที่รพ. ผลแล็บเป็นลบ 8 ราย สามารถเดินทางกลับภูมิลำเนาได้แต่ต้องกักตัวที่บ้าน 14 วัน ส่วนผู้โดยสารขาออกพบเข้าเกณฑ์เสี่ยง 1 คน บินมาจากเกาหลี ส่งต่อรพ.

-แรงงานไทยในมาเลเซีย ขอให้กงสุลไทยในมาเลเซียเร่งช่วยเหลือแรงงานไทยหลายร้อยคน โดยเฉพาะลูกเรือประมงที่ยังตกค้างอยู่ในมาเลเซีย

-อสมท ปรับรูปแบบ FM 99 Active Radio โดยเตรียมรายการเฉพาะกิจ "เกาะติด โควิด-19" ดึงผู้เชี่ยวชาญโรคอุบัติใหม่ให้ข้อมูลผ่านสตูดิโอสำรองเคลื่อนที่ หลังมีนักจัดรายการคลื่นวิทยุ FM 99 MHz 1 คน ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกที่มาปฏิบัติงานติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

-รพท.แจ้งงดให้บริการ 22 ขบวน ประกอบด้วย สายเหนือ 6 ขบวน สายตะวันออกเฉียงเหนือ 6 ขบวน และสายใต้ 10 ขบวน ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 2563 เป็นต้นไป

-google เปิดตัวฟีเจอร์ SOS Alert เกี่ยวกับ โควิด-19 โดยเฉพาะใน Google Search ที่ช่วยให้ผู้คนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับสถานการณ์ รวมถึงข้อแนะนำต่าง ๆ และลิงก์สู่แหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้จากองค์การอนามัยโลก นอกจากนี้ ยังได้แชร์ข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับโควิด-19 ไว้ที่หน้าหลักของยูทูป เพื่อให้ผู้ใช้รับรู้ข่าวสารอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งเปิดให้ครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา ใช้ G Suite for Education ได้ฟรี จนถึงวันที่ 1 ก.ค.นี้

-LINE ประเทศไทย เพิ่มเมนูบริการใหม่ COVID-19 INFO HUB Mini App บน LINE ประเทศไทย Official Account ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ

ประเด็นข่าว

สถานการณ์โควิด-19 อย่างครบถ้วน พร้อมพัฒนาเครื่องมือดิจิทัลเพื่อให้ประชาชนสามารถประเมินเบื้องต้นการติดเชื้อได้ด้วยตนเอง และเก็บเป็นบันทึกส่วนตัวให้แพทย์ได้วินิจฉัยโรคได้ถูกต้องเมื่อจำเป็นต้องไปรพ.

- ทวิตเตอร์ส่งพีเจอาร์ใหม่ "Event page" แสดงข่าวสารอัปเดตแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับโควิด-19 โดยหน่วยงานรัฐ ประชาสังคมและสื่อมวลชน อยู่ด้านบนสุดของไทม์ไลน์ และสามารถกดแท็บ explore สำหรับคอมพิวเตอร์

- คณะกรรมการกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ ระบุว่า ที่ประชุมมีมติให้ประชาชนสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์เคลื่อนที่เพิ่ม 10 GB/คน/ผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือเป็นเวลา 1 เดือน โดยโอเปรเตอร์จะตรวจสอบสิทธิเอง วันที่ 10 เม.ย. จะเริ่มให้ประชาชนกดรหัส USSD ไปยังโอเปรเตอร์ที่ต้องการ คือ *170* ตามด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก # โทรออก

- พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. นำอุโมงค์ฆ่าเชื้อโควิด-19 แบบอัตโนมัติมาใช้เป็นวันแรก จะพ่นละอองน้ำยาฆ่าเชื้อก่อนที่กล้องอินฟราเรดจะวัดอุณหภูมิ พร้อมแสดงผลที่หน้าจอมอนิเตอร์ หากพบมีอุณหภูมิเกิน 37.5 องศาเซลเซียส จะชักประวัติและไม่อนุญาตให้เข้าภายในอาคาร หากผ่านจะได้รับสติ๊กเกอร์แสดงว่าผ่านการตรวจก่อนเข้าอาคาร และทุกคนจะต้องติดบัตรแสดงตัวตน

- มีรายงานว่า มีคนไทยที่นครซานฟรานซิสโก ติดเชื้อโควิด 1 คน อยู่ระหว่างพักรักษาตัวอยู่ที่บ้าน

สื่อที่นำเสนอ : มติชน

- เสนอข่าว พระครูโสภณธรรมสาร เจ้าคณะ ต.หนองแสง เขต 1 อ.ปากพลี จ.นครนายก มีคำสั่งพักการปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งเจ้าอาวาส พระครูบวร-ธรรมวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดเหล่าเต็น เนื่องจากเดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจที่ประเทศอินเดีย-เนปาล กลับไทยมาเมื่อวันที่ 22 มี.ค. ไม่ยอมกักตัวในกัก 14 วัน และยังออกมาพบผู้อื่น ถือว่าประพฤติดละเมิดจริยาพระสงฆ์อย่างร้ายแรง จึงสั่งพักการปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดเหล่าเต็น ตั้งแต่ 28 มี.ค.เป็นต้นไป

สื่อที่นำเสนอ : thaipbs

- เสนอข่าว เพจกลุ่มข่าวจาวเจียงฮาย News V.2 นำคลิปบทสัมภาษณ์ นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผวจ.ลำปาง เกี่ยวกับมาตรการสกัดโรคโควิด-19 ระบุว่า การปฏิบัติของลำปางทำได้ถูกต้องและรวดเร็ว โดยให้ติดตามสถานการณ์ตั้งแต่ 2 เดือนก่อน และพบว่าสิ่งที่วิกฤตที่สุดถ้ามีคนติดเชื้อ คือ เครื่องช่วยหายใจ เพราะทั้งจังหวัดมีเพียง 40 เครื่อง และพยายามหามาเพิ่มอีก 30 เครื่อง รวมถึงชุดป้องกันได้พยายามสั่งมา 300 ชุด มีห้อง Negative Pressure 10 ห้อง สามารถปรับเตียงไอซียูรองรับ 50-60 เตียง และปรับห้องรองรับได้ 400 คน

สื่อที่นำเสนอ : เดลินิวส์

- เสนอข่าว สธ. ร่วมกับ ไทยพีบีเอส เผยแพร่ข้อมูลให้กับประชาชน โดยสนับสนุนองค์ความรู้และบุคลากรให้ความรู้การป้องกัน COVID-19 ในรายการต่าง ๆ สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารและบทวิเคราะห์ของผู้เชี่ยวชาญได้ทุกช่องทาง อาทิ รายการวันใหม่ว่าไรดี, Safe House ระยะเวลาอดภัยเพื่อการเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตแบบ Social Distancing, ไทยสู้ โควิด-19, รัฐสู้ภัย ไทยสู้โควิด-19

สื่อที่นำเสนอ : มติชน

- เสนอข่าว สภากาชาดไทย สนับสนุนข้าวและอาหารสำหรับผู้กักตนเอง 14 วัน โดยให้เหล่ากาชาดจังหวัดประสานงานผู้ว่าฯ หรือฝ่ายเชี่ยวชาญของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด และประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนในพื้นที่บริจาคเงินเพื่อสนับสนุนโครงการ ผ่านสำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย ที่บัญชี ธนาคารกสิกรไทย สาขาสำนักสีลม ชื่อบัญชี "สภากาชาดไทยเพื่อภัยพิบัติ" ประเภทบัญชี "กระแสรายวัน" เลขที่ 001-1-34567-0 นอกจากนี้ ให้นำยากล่ากาชาดจังหวัดทุกจังหวัดจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์แก่รพ.หรือสถานพยาบาลในพื้นที่ด้วย

สื่อที่นำเสนอ : มติชน

- เสนอข่าว นายสุชัยวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดี สจล. เผยว่า ก.การอุดมศึกษา จัดสรรงบประมาณกว่า 12,555 ล้านบาท ให้ สจล. ทำงานวิจัย 4 เรื่อง คือ วิจัยเพื่อแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 วิจัยแก้ปัญหาฝุ่น PM2.5 วิจัยเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง และวิจัยเพื่อแก้ปัญหาเศรษฐกิจ โดยในส่วนวิจัยเพื่อแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 สจล.มีศักยภาพในระดับหนึ่ง อาจช่วยในเรื่องอุปกรณ์บางส่วน เช่น เครื่องช่วยหายใจ เครื่องวัดอุณหภูมิ หรือแอปพลิเคชันติดตามกลุ่มเสี่ยง เป็นต้น

Fakenews

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์sanook

- เสนอข่าว นพ.สสจ.ชัยนาท กล่าวถึงกรณีหญิงอายุประมาณ 30 ปี โพสต์ข้อความอ้างว่า ติดเชื้อโควิด-19 อยู่ที่รพ.หันคา และขู่ว่าจะแพร่เชื้อ และยังมีโพสต์ขอบริจาคเงินช่วยเหลือ ตรวจสอบพบว่า หญิงคนดังกล่าวอาศัยอยู่ที่ จ.นครสวรรค์ ไม่มีประวัติการรักษาตัวที่ รพ.หันคา ตามที่กล่าวอ้าง และไม่พบว่าอาศัยอยู่ในเขต อ.หันคา ตำรวจกำลังเร่งตามหาตัวมาดำเนินคดี ในความผิดตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์

รายงานผู้ป่วยในจังหวัดต่าง ๆ

สื่อที่นำเสนอ : ข่าวสด, มติชน

- จ.อุบลราชธานี พบผู้ป่วยเพิ่ม 1 ราย เป็นพนักงานนวดแผนโบราณจากชายหาดป่าตอง จ.ภูเก็ต รวมมีผู้ป่วยติดเชื้อสะสม 13 ราย รักษาหายแล้ว

ประเด็นข่าว

9 ราย แต่ 1 ราย มีอาการแพ้ยา ต้องกลับเข้าไปรักษาที่รพ.อีกครั้ง

-จ.ปัตตานี มีกลุ่มไลน์หลายกลุ่มเผยแพร่ข้อความเด็ก 9 ขวบติดเชื้อ ในพื้นที่ อ.สายบุรี สร้างความตื่นตระหนกกับประชาชน ในไลน์ระบุว่า เด็กรายนี้ได้รับเชื้อจากผู้ปกครองที่กลับจากต่างประเทศ ขณะนี้รักษาตัวที่ รพ.สายบุรี

สถานการณ์ในต่างประเทศ

สื่อที่น่าเสนอ : นสพ.มติชน, ข่าวสด, สยามรัฐ, แนวหน้า, บางกอกโพสต์, กรุงเทพธุรกิจ, เว็บไซต์บางกอกบิซิเนส, แนวหน้า, ศูนย์ข่าวแอฟริกา, workpointnews, js100, bangkokbiznews

-เสนอข่าว องค์การอนามัยโลก ยังคงแนะนำประชาชนว่าไม่ป่วยไม่ควรใส่หน้ากาก ส่วนคนที่อยู่บ้านแนะนำเฉพาะคนป่วยและคนที่ดูแล เนื่องจากโลกกำลังขาดแคลนเวชภัณฑ์การแพทย์ รวมถึงอุปกรณ์ PPE จึงควรให้บุคลากรทางการแพทย์ได้ใช้อุปกรณ์ป้องกันเป็นลำดับแรก ส่วนทางกับผอ.ป้องกันและควบคุมโรคของจีน ที่มองว่าความผิดพลาดของสหรัฐและยุโรปคือ ผู้คนไม่สวมหน้ากาก เมื่อออกไปในที่สาธารณะ

-เมืองในเยอรมัน บังคับให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่นอกบ้านเพื่อลดความเสี่ยงโควิด-19
-สเปน พบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 รายใหม่อีก 6,398 รายในรอบ 24 ชั่วโมง ยอดสะสม 85,195 ราย
-อิหร่าน มีผู้เสียชีวิตถึง 2,898 รายแล้ว ผู้ติดเชื้อสะสมเพิ่มขึ้นเป็น 44,606 คน อาการหนัก 3,703 คน นอกจากนี้ ยังมีสมาชิกรัฐสภาอย่างน้อย 23 คนจากทั้งหมด 290 คนที่มีผลการทดสอบเป็นบวก

-บ.จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน และ BARDA ร่วมลงทุนกว่า 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อทำการวิจัยและพัฒนาวัคซีนป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 โดยบริษัทคาดว่าจะเริ่มวิจัยวัคซีนตัวเลือกทางคลินิกในเฟสแรกภายในเดือนก.ย. 2563 นี้

-จอห์น ฮอปกินส์ รายงานจำนวนผู้ติดเชื้อทั่วโลกเกิน 787,029 ราย เสียชีวิตอย่างน้อย 37,840 ราย รักษาหายแล้วเกิน 165,000 ราย สหรัฐอเมริกามีผู้ติดเชื้อสูงสุดในโลก เสียชีวิตเกิน 3,000 ราย จากผู้ติดเชื้อมากกว่า 163,000 ราย

-อิตาลี มีผู้เสียชีวิตมากที่สุดในโลก 11,591 ราย จำนวนผู้ติดเชื้อสะสมอย่างน้อย 101,739 คน แต่มีสัญญาณว่าอาจพ้นจุดพีค

-สเปนมีผู้ติดเชื้อรายใหม่ลดลงอย่างต่อเนื่อง เป็นวันที่ 5 นับตั้งแต่มีการระบาด

-สมาคมแพทย์อิตาลี สรุปรายงานแพทย์ที่เสียชีวิตสะสม 63 ราย ในจำนวนนี้ 41 ราย มาจากแคว้นลอมบาร์ดี ขณะที่สถาบันสุขภาพอิตาลี เปิดเผยตัวเลขบุคลากรการแพทย์ที่ติดเชื้อสะสม 8,956 คน

-กรุงโตเกียว เมืองหลวงของญี่ปุ่น มีผู้ติดเชื้อเพิ่มภายในวันเดียว 78 ราย สูงสุดตั้งแต่มีการระบาด ยอดรวมของทั้งประเทศเกิน 2,000 คน

-เมียนมา มีผู้เสียชีวิตรายแรกจากโควิด-19 เป็นชายอายุ 69 ปี กลับมาจากการไปรักษาโรคมะเร็งที่ประเทศออสเตรเลีย ถึงเมียนมากลางเดือนมี.ค.

-ส่วนสปป.ลาว พบผู้ติดเชื้อมากขึ้น จากการสอบสวนผู้ติดเชื้อรายที่ 9 พบว่ามีประวัติเดินทางไปประเทศไทย

บทความ

สื่อที่น่าเสนอ : มติชน

-เสนอว่า จังหวัดที่ยังไม่พบผู้ติดเชื้อมีมาตรการดูแลป้องกันอย่างเข้มแข็ง จ.ลำปาง มีการตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ฉุกเฉิน และแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดลำปาง ผู้ว่าฯ ติดตามสถานการณ์และบัญชาการอย่างใกล้ชิด ทุกภาคส่วน รวมถึงประชาชนร่วมมือกันเฝ้าระวังและป้องกันโรค จ.พิจิตร ผู้ว่าฯ สั่งการให้จัดตั้งชุดเคลื่อนที่เร็วทั้งในจังหวัดและอำเภอ เข้มงวดกับผู้ที่ไม่ยอมกักตัวครบ 14 วัน พร้อมตรวจตรารักษาความสงบในยามกลางคืน ตั้งจุดตรวจร่วม 4 ฝ่าย ได้แก่ ปกครอง ทหาร ตำรวจ และสาธารณสุข ปฏิบัติงานอย่างเข้มข้น จ.พังงา ใช้มาตรการสีออกดาวน์ ห้ามประชาชนออกจากเคหสถานในช่วงเย็นจนถึงเช้า ยกระดับความเข้มข้นร้านสะดวกซื้อ ห้างสรรพสินค้า หรือร้านต่าง ๆ ต้องมีเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย จุดวางแอลกอฮอล์เจล ทั้งพนักงานและประชาชนที่ใช้บริการต้องสวมหน้ากากอนามัย จ.สกลนคร ตั้งคณะกรรมการโรคติดต่อในจังหวัด ระดมหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ปิดสถานบริการ ฟิตเนส ร้านเกม ร้านอินเทอร์เน็ต ร้านคาราโอเกะ ร้านนวด ตลาดนัด เป็นเวลาชั่วคราว 14 วัน

สื่อที่น่าเสนอ : กรุงเทพธุรกิจ

-เสนอว่า คณะบดีคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล เผยว่า สถานการณ์โควิด-19 ของไทยในเวลานี้ประสบความสำเร็จในระดับหนึ่ง มีมาตรการหลายอย่างที่ออกโดยรัฐบาล จังหวัดต่าง ๆ กทม. และความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทำให้จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ลดลงมาในระดับที่ใกล้เคียงกับที่ระบบบริการสุขภาพของไทยสามารถดูแลได้ แต่หากมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจะนำห้วงเรื่องทรัพยากรในการดูแลทั้งเตียง บุคลากรและอุปกรณ์

สื่อที่น่าเสนอ : ผู้จัดการรายวัน 360 องศา, ผู้จัดการออนไลน์

-เสนอว่า ผวจ.ภูเก็ต มองว่าการเปิดโรงแรมของผู้ป่วยไม่สามารถทำได้ เพราะต้องคุ้มครองผู้ที่ติดเชื้อและผู้เข้าข่ายตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อ มาตรา 10 และหากมีการเปิดเผยอาจส่งผลกระทบต่อ ปัญหาครอบครัว หรือปัญหาอื่น ๆ ตามมา การไม่เปิดโรงแรมไม่น่าจะใช้ประเด็นหลักของการแพร่ระบาดที่เพิ่มขึ้นของภูเก็ต เพราะทุกคนต้องป้องกันตัวเองอยู่แล้ว ส่วนคนที่ติดเชื้อจะให้ข้อมูลผู้สัมผัสใกล้ชิดทั้งหมดกับเจ้าหน้าที่และมีการดำเนินการตามมาตรการควบคุมโรคกับคนกลุ่มดังกล่าวแล้ว

ประเด็นข่าว

สื่อที่นำเสนอ : ประชาชาติธุรกิจ

-เสนอบทสัมภาษณ์พิเศษ นพ.สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี อดีต รมช.สธ. เสนอแผนเชิงรุก - ป้องกันโรคด้วย face shield ระบุว่า ไวรัสเข้าได้ทางตา จมูก ปาก หากเราทำ face shield ให้เกิน 50% โรคควรสงบ และใช้ทรัพยากรน้อย และไม่เห็นด้วยกับการออก พ.ร.ก.ฉุกเฉิน การตั้งจุดตรวจ 377 จุด สิ่งรัฐบาลที่ทำไมเข้มขัน คือ การรณรงค์ป้องกันโรค ซึ่งผลกระทบที่จะตามมา คือ ผลกระทบของเศรษฐกิจ จากการที่รัฐบาลสั่งให้ปิด

สื่อที่นำเสนอ : กรุงเทพธุรกิจ

-เสนอสรุป วช. จัดสรรงบประมาณ 250 ล้านบาท ดำเนินกิจกรรมทางวิชาการ 5 เรื่อง ได้แก่ อำนวยการสนับสนุน-ติดตามการกลายพันธุ์ของเชื้อในไทย, พัฒนาแบบจำลองเพื่อคาดการณ์การระบาด, จัดทำชุดตรวจวินิจฉัย, พัฒนายา-วัคซีน และจัดเวชภัณฑ์-ระบบการจัดการ ตลอดจนประเมินผลมาตรการทั้งในเชิงนโยบายและทางปฏิบัติ นอกจากนี้ อว. ซึ่งมีโรงเรียนแพทย์ในสังกัด 23 แห่ง รวม 14,475 เตียง และมีแพทย์พยาบาล ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ 23,758 คน ทุกแห่งมีความพร้อมในการบริหารจัดการ ฝ่าระวัง คัดกรอง ดูแลผู้ป่วย

สื่อที่นำเสนอ : เดลินิวส์ คอลัมน์ ตรีศูล

-กล่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ ช่วง 2 สัปดาห์เริ่มเข้าที่ พุดน้อยลง มีเวลาทำมากขึ้น ตรงข้ามกับฝ่ายนักการเมืองอาชีพ คือ นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ ที่แก้ปัญหาเรื่องหน้ากาก, แอลกอฮอล์ จนถึงไข้ไก่ ไม่ได้ ขณะที่ สธ.ผลงานอยู่ที่บุคลากรการแพทย์

สื่อที่นำเสนอ : กรุงเทพธุรกิจ คอลัมน์ บทบรรณาธิการ

-กล่าวว่า การประชุม ครม.ที่ผ่านมา ได้อนุมัติเพิ่มงบประมาณช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 อนุมัติงบกลางเป็นระยะประกอบด้วย 3 ส่วน คือ งบแก้ปัญหาภัยแล้ง 9 พันล้านบาท งบฉุกเฉินและจำเป็นสำหรับแก้ปัญหาโควิด-19 วงเงิน 9 พันล้านบาท โดยของสธ.มากที่สุด 5.5 พันล้านบาท งบช่วยเหลือโรงงานผลิตหน้ากากอนามัย 108 ล้าน ที่เหลือเป็นงบค่าใช้จ่ายโครงการจ้างงานผู้ที่ได้รับผลกระทบ ไม่เกิน 6 เดือน ค่าจ้างต่อเดือนไม่เกิน 9 พันบาท

สื่อที่นำเสนอ : แนวหน้า คอลัมน์ บทความพิเศษ

-โดย กนก วงษ์ตระหง่าน กล่าวว่า การที่ประชาชนยังไม่สนใจปฏิบัติตามคำสั่งหรือมาตรการของรัฐบาล เนื่องจาก 1) การประกาศและคำสั่งขาดความสอดคล้องกับการดำเนินชีวิตของประชาชน โดยเฉพาะผู้ที่มีรายได้น้อย คนยากจน ที่อาศัยอยู่ในตัวเมืองและชนบท 2) การสื่อสารและการแถลงข่าวของรัฐบาลและหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง ยังไม่ตอบโจทย์เรื่องการสร้างความเข้าใจและความใส่ใจที่จะเกิดขึ้นต่อการรับรู้ของประชาชน ดังนั้น การออกมาตรการต่าง ๆ ควรคิดถึงบริบทความเป็นจริงของประชาชนในแต่ละพื้นที่ รวมถึงสภาพเศรษฐกิจและสังคมของประชาชนที่หลากหลาย รัฐบาลต้องกระจายอำนาจการสั่งการไปยังจังหวัดหรือท้องถิ่น ส่วนการสื่อสารควรเน้นข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน สั้นกระชับ และเผยแพร่อย่างต่อเนื่อง (ซ้ำ ๆ กันบางประเด็นที่สำคัญ) เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบกันอย่างทั่วถึงและเกิดความเข้าใจที่ตรงกัน

สื่อที่นำเสนอ : สยามรัฐ คอลัมน์ สังคมสยามรัฐ

-กล่าวว่า นพ.ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค ได้โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวถึงกรณีที่มีการแชร์ข้อมูลว่าวันที่ 15 เม.ย. ประเทศไทยจะมียอดผู้ป่วยจากเชื้อไวรัสโควิด-19 มากถึง 350,000 ราย และเสียชีวิตถึง 7,000 ราย ระบุว่า ไม่น่าจะเป็นไปได้ หรือมีความเป็นไปได้น้อยมาก สธ. คาดการณ์ว่าถึงวันที่ 15 เม.ย.นี้ ถ้าไม่มีมาตรการที่สามารถป้องกันโรคได้จริงๆ และไม่มีมาตรการเป็นกลุ่มก้อนขนาดใหญ่ซ้ำ จะมีผู้ป่วยประมาณ 25,000 คน ซึ่งเป็นตัวเลขที่นำมาใช้ในการเตรียมอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ ในปัจจุบัน ขณะที่ถ้าดำเนินการตามมาตรการ social distancing ได้ประมาณร้อยละ 50 จะมีผู้ป่วยประมาณ 17,600 คน และถ้าทำได้ดีร้อยละ 80 จะมีผู้ป่วยประมาณ 7,700 คน การสร้างความกลัวในช่วงที่มีการระบาดของโรคไม่ใช่ทางเลือกในการป้องกันโรคที่ดี เพราะจะทำให้เกิดปัญหาการตีตรา การตั้งแง่รังเกียจกัน นำมาสู่ปัญหาการปกปิดความจริง ทำให้โรคแพร่ระบาดต่อไปได้ง่ายขึ้น และสุดท้ายคือความแตกแยกในสังคม

กัญชาทางการแพทย์

สื่อที่นำเสนอ : ผู้จัดการรายวัน 360 องศา

-เสนอข่าว วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์เพชรลานนา ต.แม่สุก อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง เป็นจังหวัดนำร่องการปลูกกัญชาเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ และเร่งตัดต้นกัญชาชุดแรกจัดส่งให้กับพร.เด่นชัย จ.แพร่ นำไปปรุงตำรับยา 500 กิโลกรัม จากข้อตกลงที่จะต้องส่งมอบ 2,000 กิโลกรัม เนื่องจากก่อนหน้านี้กัญชาเกิดไรแดงทำให้ต้องตัดทิ้งไป ประกอบกับปลุกนอกฤดูกาลทำให้ได้ผลผลิตไม่เต็มที่

ดูแลสุขภาพเด็กช่วงปิดเทอม

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์Nation, เว็บไซต์Innnews, เว็บไซต์chiangmainews

-เสนอข่าว พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า ในช่วงปิดเทอมเด็กส่วนใหญ่จะเลือกกินอาหารที่มีแป้ง น้ำตาล ไขมัน ปริมาณมากเกินไป และอาจใช้เวลาดูโทรทัศน์ เล่นเกมคอมพิวเตอร์ มากกว่า 2 ชม./ต่อวัน มีการเคลื่อนไหวหรือออกกำลังกายน้อยลง ทำให้เป็นโรคอ้วนได้ พ่อแม่ ผู้ปกครอง ต้องจัดอาหารให้มีคุณค่าและถูกหลักโภชนาการ ทั้งปริมาณและความเหมาะสมกับวัย กินอาหารให้ครบ 5 หมู่และหลากหลาย เน้นผัก ผลไม้ นมสดรสจืดและไข่ หลีกเลี่ยงอาหารทอด อาหารรสจัด ขนมกรุบกรอบ ดื่มน้ำสะอาด 6 - 8 แก้ว/วัน เพิ่มกิจกรรมทางกายและส่งเสริมให้ออกกำลังกาย

ประเด็นข่าว

สื่อที่นำเสนอ : ข่าวสด

-เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า ช่วงฤดูร้อนเป็นช่วงที่เด็กปิดเทอม อาจเดินทางท่องเที่ยว รับประทานอาหารนอกบ้าน ซึ่งการเจอแสงแดดและอากาศร้อน เด็กมีภูมิคุ้มกันไม่มากจะป่วยได้ง่าย ผู้ปกครองควรสังเกตอาการเจ็บป่วย หากพบความผิดปกติควรไปพบแพทย์

นพ.อดิศักดิ์ ภัฒตัตตั้ง ผอ.สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กล่าวว่า โรคหน้าร้อนที่พบบ่อยในเด็ก เช่น ไข้หวัดแดง เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศอย่างรวดเร็ว ผู้ปกครองมักสับสนกับไข้หวัด เพราะอาการค่อนข้างคล้ายกัน โดยไข้หวัดจะมีอาการคัดจมูก มีน้ำมูก เจ็บคอ มีเสมหะร่วมด้วย ส่วนไข้หวัดแดงจะไม่ค่อยมีน้ำมูก หรือมีน้ำมูกใสๆ เล็กน้อย ไม่มีอาการเจ็บคอ แต่จะรู้สึกขมปาก คอแห้ง แสบคอ อ่อนเพลีย

ฝุ่นPM2.5

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์thaipbs

-เสนอข่าว กรมควบคุมมลพิษ รายงานสถานการณ์ฝุ่น พบ 13 จังหวัดภาคเหนือ มีปริมาณฝุ่น PM 2.5 เกินค่ามาตรฐานสูงสุดที่ ต.ห้วยโก๋น อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน 274 มคก./ลบ.ม. อ.แม่สาย จ.เชียงราย คุณภาพอากาศอยู่ในระดับสีแดงติดต่อกัน 25 วัน อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน คุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ 31 วันติดต่อกัน

เน็ตไอดอลร้องเรียนถูกแพทย์รีดเงิน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์Innews, เว็บไซต์New18, สำนักข่าวไอเอ็นเอ็น

-เสนอข่าว นายกิตติศักดิ์ ชูเพียร เน็ตไอดอลชื่อดัง พร้อมด้วยทนายความ และประธานชมรมสนับสนุนการต่อสู้เพื่อความยุติธรรม เดินทางยื่นหนังสือขอความเป็นธรรมต่อนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. กรณีถูกดำเนินตรวจของ สน.แห่งหนึ่งย่านฝั่งธนตรวจปัสสาวะเป็นสีม่วง รพ.เอกชนแห่งหนึ่งยืนยันผลว่ามีสารเมทแอมเฟตามีนและเสนอรับเงินเพื่อจบคดี ต่อมาดำเนินตรวจอีกแห่งของป.ป.ส.เรียกตรวจปัสสาวะอีกครั้งแต่ไม่พบว่าเป็นสีม่วง จึงคิดว่าตำรวจสน.ดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ และเรียกร้องค่าเสียหายจากรพ.เอกชน เบื้องต้นไปตรวจเลือดเพื่อหาสารเสพติดอย่างละเอียดที่รพ.ทั่วไปและรพ.ตำรวจคาดว่าประมาณ 2 สัปดาห์จะทราบผล

อาหารจีเอ็มโอ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สำนักข่าวอิศรา

-เสนอข่าว คกก.องค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชน (คอบช.) ออกแถลงการณ์ว่า ไม่เห็นด้วยกับร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.... ว่าด้วยการแสดงฉลากอาหารที่ได้จากสิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม ที่อย.เวียนขอความคิดเห็น เนื่องจากแม้จะครอบคลุมทั้งพืชและสัตว์จีเอ็มโอทุกชนิด แต่ระบุให้รายงานเฉพาะที่มีสัดส่วนตั้งแต่ 5% ขึ้นไป ทำให้ผู้ประกอบการที่สนใจใส่ส่วนผสมจีเอ็มโอน้อยกว่า 5% ไม่ต้องแสดงในฉลาก ทำให้ผู้บริโภคเข้าใจผิดว่าไม่มีส่วนผสมของจีเอ็มโอ และไม่สามารถตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าที่ปลอดภัยจีเอ็มโอได้จริง

สำนักสารนิเทศ

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

☎ 0 2590 1311-2 🖨 0 2591 8612-3 🌐 http://pr.moph.go.th

f fanmoph 🐦 pr_moph 📺 healthmoph 📺 moph channel

